

## Học ngoi ngoi mi n phi trong chua.

Vi t bi Administrator

---

**(GDVN) - Trung tâm ngoi ngoi mi n phi Thi n Nh n (TP.H Chí Minh) do s th y Thích Nhu n Tâm chủ trì đã nh u năm truy n d y 6 lo i ngoi ngoi cho h c viên.**

S th y Thích Nhu n Tâm, tr trì Chùa Lá – Gò Vấp – TP.H Chí Minh và và ngoi ngoi sáng l p trung tâm Thi n Nh n cho bi t, hi n có 65 l p h c ngoi ngoi mi n phi đ c m đ đây, m i l p có kho ng 30-50 h c sinh.

Các l p h c xen k nhau t sáng cho đ n 9 gi 30 phút t i. Ngày th 7, Ch nh t là các l p dành cho thi u nhi t 3-6 tu i, các ngày còn l i là m l p cho các em l n tu i mà đa s là sinh viên nghèo có hoàn c nh gia đình khó khăn đ n đ ng kí h c.



## Học bổng i ng mi n phí trong chùa.

Viết bởi Administrator

---

*Thầy Như n Tâm viết các sinh viên theo học tại trung tâm.*

Số thầy cho biết, cách đây 6 năm thầy nhận sinh viên quê lên thành phố học nhưng không có đi học không tham gia các lớp học Tiếng Anh các trung tâm.

Vì mong muốn giúp đỡ sinh viên, số thầy Thích Như n Tâm đã thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí.

Số thầy cho biết: “*Mục đích của phát triển thì con người phải có kiến thức để hòa nhập với các nước. Mà mục đích của hòa nhập thì các em cần phải có ngoại ngữ để giao tiếp.*”

*Trong khi đó nhận em quê lên đây học gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên không có đi học thêm ngoại ngữ bên ngoài. Nghĩ vậy nên tôi quyết định thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí cho các em.*

Ban đầu, trung tâm Thi n Nhận dạy 5 thầy ngoại ngữ là: Anh- Pháp- Đức- Nhật- Hoa. Hai năm trở lại đây, trung tâm mở thêm lớp tiếng Hàn.

Giảng viên của trung tâm là các giáo viên dạy ngoại ngữ của một số trường Đai học TP.Hồ Chí Minh và một số thầy cô giáo nước ngoài – là sinh viên, tình nguyện viên từ đất nước Việt Nam đến trung tâm mở dạy.

Hiện, trung tâm có 65 lớp học trong đó có 25 lớp là các giảng viên dạy miễn phí còn giảng viên của 40 lớp còn lại thì trung tâm phải trả kinh phí.

## Học ngoại ngữ miễn phí trong chùa.

Viết bởi Administrator

---

Hơn nữa, đối với các giáo viên nước ngoài thì trung tâm phải lo chỗ ăn, nên chi phí tốn kém hơn các giảng viên trong nước.

Đó có kinh phí hỗ trợ thì thầy đã phải vận động các Mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tài trợ.

Việc giảng dạy ở trung tâm có sự khác biệt so với các nơi khác. Đó là, khi bắt đầu vào học, các học viên sẽ học đàm thoại, nói chuyện bằng ngoại ngữ với các giáo viên. Học đàm thoại xong thì sẽ học đọc và viết và ngữ pháp.

Lý giải về phương pháp dạy “đi ngược” này, thầy cho biết: *“Hiện nay, hầu hết dạy ngoại ngữ là đi theo mô típ dạy từ vựng và ngữ pháp trước mà học viên không có nhu cầu đi kèm đàm thoại nên nhu cầu từ vựng, ngữ pháp rất ít nhưng không giao tiếp được.”*

*Do đó, chúng tôi đã áp dụng cách dạy này bởi khi đàm thoại được thì các em cũng đã học được từ vựng và ngữ pháp chu đáo. Đàm thoại giúp học viên tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ hơn.*

Giáo trình của trung tâm do các giáo viên tiếng mẹ đẻ của giáo trình ngoại ngữ của chúng tôi biên soạn mà hiện đang giảng dạy.

Ông Phan Kiên Đức, giáo viên tiếng Pháp đã nghỉ hưu, dạy học ở trung tâm Thiên Nhân 4 năm, cho biết, vì động cảm với thầy và Nhuộm Tâm và hiện đã về hưu nên muốn góp chút công sức dạy ngoại ngữ cho các em.

Ngoài giảng học ngoại ngữ thì thầy còn tổ chức đi kèm đưa đón học trò đi dã ngoại, làm thiện, đi cầu trợ ...



[Học ngoại ngữ Miễn Phí ở Chùa Lá](#)